

เกณฑ์การประเมินภาระงาน การตัดต่อภาพยนตร์สั้น  
ของชุดกิจกรรมบนเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อประสม  
รายวิชา ง30207 การนำเสนอด้วยสื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายการประเมิน	คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน			
	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ปรับปรุง (1 คะแนน)
1. การใส่เอฟเฟกต์	มีการเลือกใช้เอฟเฟกต์ได้เหมาะสมกับบทภาพยนตร์ในบางฉาก ที่ควรเพิ่มเติมทำให้ภาพยนตร์มีความน่าสนใจแบบมืออาชีพ	มีการใช้เอฟเฟกต์ให้กับภาพยนตร์ แต่บางฉากอาจใส่มากเกินไปทำให้ภาพยนตร์มีความเป็นสากลน้อยลง	มีการใส่เอฟเฟกต์ให้กับภาพยนตร์ แต่ไม่ค่อยเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง	ไม่มีการใส่เอฟเฟกต์เลย ทำให้ภาพยนตร์ไม่มีความน่าสนใจ
2. การเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อมีความเชื่อมโยงกันดี การเลือกใช้มุมกล้อง ตำแหน่งตัวละคร เสียง และแรงจูงใจในการตัดต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง อย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสม	การเชื่อมต่อมีความเชื่อมโยงกันดี การเลือกใช้มุมกล้อง ตำแหน่งตัวละคร เสียง และแรงจูงใจในการตัดต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกัน	การเชื่อมต่อมีความเชื่อมโยงกันดี การเลือกใช้มุมกล้อง ตำแหน่งตัวละคร เสียงน้อยมาก และไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการตัดต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกัน	การเชื่อมต่อไม่มีความเชื่อมโยงกันดี การเลือกใช้มุมกล้อง ตำแหน่งตัวละคร เสียงและแรงจูงใจในการตัดต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกัน
3. รูปแบบการตัดต่อ	มีการเลือกใช้รูปแบบการตัดต่อแบบตัดเฟด ซ้อนภาพ และอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมกับอารมณ์ ความรู้สึกในการตัดต่อของภาพยนตร์	มีการเลือกใช้รูปแบบการตัดต่อแบบตัดเฟด ซ้อนภาพ และอื่นๆ ในการตัดต่อของภาพยนตร์	มีการเลือกใช้รูปแบบการตัดต่อแบบตัดเฟด ซ้อนภาพ และอื่นๆ ในการตัดต่อของภาพยนตร์เล็กน้อย	ไม่มีการเลือกใช้รูปแบบการตัดต่อแบบตัดเฟด ซ้อนภาพ และอื่นๆ ในการตัดต่อของภาพยนตร์

รายการประเมิน	คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน			
	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ปรับปรุง (1 คะแนน)
4. เสียงประกอบ	มีการใช้เสียงประกอบเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม ทำให้ภาพยนตร์มีความน่าสนใจ	มีการใช้เสียงประกอบเนื้อหา ทำให้ภาพยนตร์มีความน่าสนใจ	มีการใช้เสียงประกอบเนื้อหาเล็กน้อยทำให้ภาพยนตร์มีความน่าสนใจ	ไม่มีการใช้เสียงประกอบเนื้อหา
5. กระบวนการกลุ่ม	มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด	มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน งานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	มีการวางแผนการทำงาน และร่วมกันทำงาน แต่แบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจน ทำให้งานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	มีการวางแผนการทำงาน แต่ไม่มีการแบ่งหน้าที่การทำงาน ทำให้งานออกมาไม่สมบูรณ์และเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

#### เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคะแนน
18 – 20	ดีมาก
14 – 17	ดี
10 – 13	พอใช้
1 - 9	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป